
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ประจ าปี  2562  (ครั้งที่ 2 ) 
เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
 

ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

  ผู้มาประชุม     

1 นายณรงค์     กระฐินทอง ประธานสภา อบต.  ณรงค์  กระฐินทอง 

2 นายวิษณุ   จ่างศรี รองประธานสภา อบต.  วิษณุ  จ่างศรี 

3 นางชนิกานต์    นกต่อ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1  ชนิกานต์  นกต่อ 

4 นายพัลลภ    พ้นภัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1  พัลลภ    พ้นภัย 

5 นายนิยม    แก้วชัด ส.อบต.ธงชัย หมู่ 2  นิยม  แก้วชัด 

6 นายนิรันดร์   เทพทิพย์อ าพร ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3  นิรันดร์  เทพทิพย์อ าพร 

7 นายบุญมี  งามวิลัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3  บุญมี  งามวิลัย 

8 นางถนอม  เดือดใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4  ถนอม  เดือดใจ 

9 นายช านาญ   อุบลน้อย    ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4  ช านาญ   อุบลน้อย    

10 นายณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม ส.อบต.ธงชัย หมู่ 5  ณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม 

11 นางบังเอิญ   อยู่ทอง ส.อบต.ธงชัย หมู่ 6  บังเอิญ  อยู่ทอง 

12 นายอนุรักษ์    กิ่งจันทร์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  อนุรักษ์    กิ่งจันทร์ 

13 นายภิรักษ์    ทัพพะรังสี ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  ภิรักษ์  ทัพพะรังสี 

14 นายเอนก    เย็นใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  เอนก  เย็นใจ 

15 นายธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  ธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา 

16 นายเขมณัฏฐ์    เจี่ยวยี่ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  เขมณัฏฐ์  เจี่ยวยี่ 

17 นายพิทักษ์   บัวสุ่น เลขานุการสภา       พิทักษ์   บัวสุ่น 

 ผู้ไม่มาประชุม 
  1 นายบุญส่ง  พูลพิพัฒน์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  บุญส่ง  พูลพิพัฒน์ 
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 ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1 นายประหยัด   แสงหิรัญ นายก อบต.      ประหยัด   แสงหิรัญ 

2 นายชูชาติ  ประทุม รองนายก อบต        ชูชาติ   ประทุม 

3 นางสาวยศสยา  แสงหิรัญ เลขานายก อบต.        ยศสยา  แสงหิรัญ 

4 นางสาวพุทธิดา   พูลศักดิ์ รองปลัดฯ         พุทธิดา   พูลศักดิ์ 

5 นางสาวอุมาพร พลายแก้ว       นักวิเคราะห์ฯ         อุมาพร  พลายแก้ว 

6 นายสมชาติ  จันทร์งาม ผู้อ านวยการกองช่าง       สมชาติ  จันทร์งาม 

7 นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต     นักวิชาการสาธารณสุข       กมลภรณ์   สมานจิต 

8 นางธัญญนันท์  อรุณโรจน์รังษี       ผอ.กองสวัสดิการสังคม        ธัญญนันท์  อรุณโรจน์รังษี 

9 นางสาวจรรยา  ชื่นกมล นักวิชาการพัสดุ       จรรยา  ชื่นกมล 

10 นางสาวธัญยธรณ์  ประทุม    นักจัดการงานทั่วไป       ธัญยธรณ์  ประทุม 

11 นางสาวนันท์นภัส    สุบการ ี     นักจัดการงานทั่วไป       นันท์นภัส  สุบการ ี

    
 
 

ข้อประชุม 
  เมื่อเวลา  10.00  น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว  
นาย พิทักษ์    บั วสุ่ น   เลขานุ การสภา   ได้ ให้ อาณัติ สัญญาณเชิญสมาชิกสภา เข้ านั่ งประจ าที่                                          
มี นายณรงค์  กระฐินทอง  ประธานสภา  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
                               2562 (ครั้งที่ 1)   วันที่   23  สิงหาคม  2561  
  
มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  

จ านวน 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

3.1  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม 
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ประธานสภา ฯ เมื่ อวั นที่   27   สิ งหาคม  2562  ได้มี การประชุมของคณะกรรมการ                

แปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยไดแ้ต่งตั้งขึน้มาเพ่ือพิจารณา 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญ 
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 
 

นางชนิกานต์ นกต่อ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมแปรญัตติ เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  
ประธานคณะกรรมการ  2562  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย  ซึ่งมี   
แปรญัตติฯ  ดิฉันเป็นประธาน  นายณรงค์ศักดิ์  หมูแฮม เป็นกรรมการและนางบังเอิญ อยู่ทอง  

เป็นกรรมการและเลขานุการฯ  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยได้มีมติ               
ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  
2562 ได้ก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562  ในวันที่ 23 -26   สิงหาคม  2562   ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธงชัย ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและ              
สมาชิกสภา ฯ เสนอค าแปรญัตติดังกล่าวตามเวลาที่สภาก าหนด แต่อย่างใด 

 คณะกรรมการแปรญัตติได้ปรึกษาหารือและร่วมกันพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ว่ามีความ
เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้
ตามร่างเดิมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลธงชัย เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และท่ี 3 ต่อไป  

 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประชุม 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งสรุปได้ว่าในชั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือ
ผู้ บริหารท่ านใด ยื่ น เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้แปรญัตติแต่อย่างใด ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จึงมีความเห็นให้ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  คงไว้ตามร่างเดิม 
 มีสมาชิกท่านใดมีข้อติดใจอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดติดใจ 
 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญลงมติวาระสอง 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 

ประธานสภาฯ สรุป  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  คงไว้ตามร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ธงชัยเสนอ ถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ นะครับ 
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ประธานสภาฯ ต่อไปจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  ในวาระที่ 3  (ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

 
นายพิทักษ์  บัวสุ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน

วาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม 
   หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติในท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเห็นชอบให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

4.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 2 โครงการ 
(ส านักปลัดฯ)     

 

ประธานสภา ฯ  เชิญผู้บริหาร 
 
นายประหยัด  แสงหิรัญ  4 . 1  ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ กั น เ งิ น งบปร ะมาณร ายจ่ า ย  หมวดค่ า ที่ ดิ น แล ะ                 
นายก อบต.ธงชัย  สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) มอบ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นางสาวอุมาพร  พลายแก้ว   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี              
รก.หัวหน้าส านักปลัดฯ     งบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  

     จ านวน 2 โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย งบประมาณ
ตั้งไว้ 6,000,000.- บาท  
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-5- 
- แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งศาลพระภูมิและศาลตายายพร้อมอุปกรณ์ เครื่องบูชาและ
ที่ครอบกันลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลตายายพร้อมอุปกรณ์
เครื่องบูชาและที่ครอบกันลิง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย
ก าหนด  จ านวน  120,000.- บาท  (สภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย ได้
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เมื่อคราวประชุมสภาสมัย  สามัญ สมัยที่ 2   ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2562) 

 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญลงมติ  
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ  15 เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและ

สิ่ งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณียั งมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน)                  
จ านวน 2 โครงการ คือ 
- โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย งบประมาณตั้งไว้ 6,000,000.- บาท  
- โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งศาลพระภูมิและศาลตายายพร้อมอุปกรณ์ เครื่องบูชาและ

ที่ครอบกันลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลตายายพร้อมอุปกรณ์
เครื่องบูชาและที่ครอบกันลิง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย
ก าหนด  จ านวน  120,000.- บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิก 
 

นายนิยม  แก้วชัด โต๊ะหมู่บูชาในห้องประชุมผมแนะน าว่าควรมีชุดธูปเทียนไฟฟ้าและควรจัดหาตั่ง 
ส.อบต.ม.2  มาเพ่ิมเพ่ือให้ประธานใช้ในการกราบพระ จะได้ดูเหมาะสมตามหลักพิธีการ 
 

   ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ เข้าไปด าเนินการน ารถ 6 ล้อไปเก็บกิ่งไม้ในพ้ืนที่ หมู่ 2  
   ขอชมเชย 
    

   กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกหนัก ขอให้ อบต.เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ใน 
การรับมือสถานะการณ์ด้วย 

 

นายเขมณัฏฐ์  เจียวยี่ เมื่อวันก่อนผมเห็นคนงานไปด าเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าโรงแรมเบส เนื่องจาก 
ส.อบต.ม.9 พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ผมก็ไม่ทราบว่า อบต.สามารถ

ด าเนินการได้หรือไม่ แต่หากด าเนินการแล้วก็ต้องด าเนินการให้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันไปตลอด เพราะประชาชนก็ต้องเข้าใจว่า อบต.ธงชัย เคยไปตัดก่ิงไม้ให้ก็
ต้องท าต่อไปสม่ าเสมอ  
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นายประหยัด แสงหิรัญ การตัดก่ิงไม้หน้าโรงแรมเบสเราอาจจะไม่ได้ท าตามอ านาจหน้าที่เพราะพ้ืนที่เป็น 
นายก อบต.ธงชัย ของเทศบาลเมือง แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น หลังฟุตบาทเป็นประชาชน

ของต าบลธงชัย ผมจึงอ านวยความสะดวกให้เพราะถือเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

 

   เรื่องการรับมือปริมาณน้ าฝน หรือการป้องกัน อบต.ได้มีการเตรียมความพร้อม 
   ทั้งเครื่องมือ และก าลังพล พร้อมอยู่แล้ว หากเกิดเหตุ 
 
นายนิรันดร์ เทพทิพย์อ าพร  ขอสอบถามเรื่องการขุดลอกคลอง หมู่ 3  ป้องกันน้ าท่วม 
  ส.อบต.ม. 3    
 
นายสมชาติ จันทร์งาม โครงการขุดลอกคลอง ของหมู่ที่ 3 มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ แล้วแต่ยังไม่ได้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการ 
 
นายประหยัด  แสงหิรัญ เรื่องขุดลอกคลองมอบผู้อ านวยการกองช่างส ารวจทั้งต าบล 
นายก อบต.ธงชัย   
 
นายนิม  แก้วชัด  ขอสอบถามเรื่องการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลธงชัยเป็นโรงเรียนอนุบาล 
ส.อบต.ม.2  ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด 
 
นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์   ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยต่อเด็ก 
รองปลัด อบต.ธงชัย  และคิดว่าจะใช้พ้ืนที่ ชั้นที่ 2 ของอาคารโดยท าการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้

สามารถใช้งานชั่วคราวได้ก่อน  เนื่องจากรอการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งใหม่ หากเรามีที่ดินก็จะสามารถส่งเรื่องของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ                    
เพ่ือด าเนินการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่ขณะนี้เรายังไม่มีที่ดิน และเรื่องการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนั้น ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยของเรา
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
นายประหยัด  แสงหิรัญ เรื่องการจัดซื้อที่ดินได้กันเงินงบประมาณไว้เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณหน้า 
นายก อบต.ธงชัย หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องมาศึกษาว่าจะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่

หากเราสามารถจัดซื้อที่ดินได้ ก็จะสามารถของบประมาณจากกรมฯ เพ่ือสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  

 
นายนิยม แก้วชัด การใช้พื้นท่ีอาคารชั้น 2 นั้น ผมขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยแก่เด็กด้วย 
ส.อบต.ม.2 เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวค่อนข้างทรุดโทรม ผุพังอาจจะเกิดอันตรายและเรื่องความ

ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษด้วย  
 
นายประหยัด แสงหิรัญ อบต.ได้ใช้งบประมาณซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยมากข้ึนแล้ว 
นายก อบต.ธงชัย เพ่ือรออาคารหลังใหม่ หลังจากท่ีด าเนินการซื้อที่ดินได้แล้ว  
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ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
   เมื่อไม่มีผู้ใดจะกล่าวอะไรอีก ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
 ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

           
                 (นายพิทักษ์   บัวสุ่น) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
               ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

ลงชื่อ     นิยม  แก้วชัด       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายนิยม  แก้วชัด)    
 

 ลงชื่อ      ณรงค์ศักดิ์   หมูแฮม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายณรงค์ศักดิ์  หมูแฮม) 
 

ลงชื่อ      นายช านาญ   อุบลน้อย      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายช านาญ  อุบลน้อย) 
 
 

ลงชื่อ       ชนิกานต์  นกต่อ      เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางชนิกานต์   นกต่อ) 
 

 
 
               (นายณรงค์  กระฐินทอง) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


